



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 หน้า 17 มูลค่าข่าว 94,070.

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว’ร่วมพัฒนาหนังสือเรียนให้มีชีวิต จับมือองค์กรค้าขายคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

ดร.วีระนันท์ กำเนิดวุฒิ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิชาการ มศว กับองค์กรค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาหนังสือเรียนให้มีชีวิต น่าสนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสด้วยระบบแอปพลิเคชัน แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเรียนรู้ได้จากโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส แอนดรอยด์ และวินโดวส์ ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง ซึ่งมีทั้งสื่อในระบบมัลติมีเดีย 3 มิติ และวิดีโอ

“จะมีอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ช่วยวิเคราะห์ตำราเรียนที่องค์กรค้าขาย มีอยู่ เพื่อทำให้มีรูปแบบที่น่าสนใจและกระตุ้นนิสัยรักการ

อ่านให้แก่เด็ก โดยจัดทำคลังข้อสอบและแผนการสอนสำหรับครู รวมถึงจัดทำบทสรุปและแบบทดสอบสำหรับเตรียมการสอบโอเน็ตผ่านระบบอี-บุ๊ก แอปพลิเคชัน มีรูปแบบเนื้อหาหลากหลาย ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ หรือไฟล์พีดีเอฟ รองรับการใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส แอนดรอยด์ และวินโดวส์ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยได้จัดทำเนื้อหา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” ดร.วีระนันท์กล่าว และว่า ความร่วมมือนี้เป็นการต่อยอดงานขององค์กรค้าขาย ซึ่ง มศว จะสนับสนุนการจัดทำแอปพลิเคชันให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ จะเริ่มให้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.นี้เป็นต้นไป และหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทางการศึกษาที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาและเห็นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

